

DOANH NGHIỆP TIỀN HẢI

Ổn định sản xuất ngay từ đầu xuân



Sản xuất tại nhà máy sợi An Ninh.

Sau những ngày vui xuân đón Tết, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Hải bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh. Với nhiều kỳ vọng vào một năm mới khởi sắc, các doanh nghiệp nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, tận dụng tốt cơ hội để bắt đầu ngay từ những ngày đầu xuân.

Tại nhà máy sợi An Ninh (cụm công nghiệp An Ninh) từ ngày 6 tháng Giêng, 100% người lao động đã trở lại làm việc. Sau khi gặp mặt đầu năm, các dây chuyền sản xuất đã hoạt động bình thường để kịp cho các đơn hàng đã ký kết. Chị Nguyễn Thị Mai, công nhân nhà máy sợi An Ninh cho biết: Do chế độ lương, thưởng tốt bảo đảm nên người lao động yên tâm, gắn bó với nhà máy. Sau những ngày vui Tết, chúng tôi quay lại làm việc với sự phấn khởi, háng hái thi đua lao động sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Năm 2024, tuy tình hình sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn song nhà máy sợi An Ninh đã đạt được kết quả tích cực với sản lượng hơn 6.000 tấn sợi; tạo việc làm cho 200 lao động với thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, nhà máy đã tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, do chính là động lực để người lao động gắn bó, yên tâm cống hiến cho doanh nghiệp. Theo ông Hà Minh Hùng, Quản đốc nhà máy sợi An Ninh: Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhà máy đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để công nhân hoàn thành công việc ngay từ những ngày đầu xuân. Trong năm nay, chúng tôi phấn đấu duy trì đạt sản lượng tối đa theo công suất của nhà

máy, đồng thời tiết giảm các chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động và chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch trên, ngay từ đầu xuân nhà máy đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất; vận hành ổn định 100% hệ thống dây chuyền máy móc.

Không riêng nhà máy sợi An Ninh, rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Hải bắt đầu mở cửa, đón người lao động trở lại làm việc từ ngày 6 tháng Giêng. Do các doanh nghiệp đều có chế độ lương, thưởng tốt bảo đảm nên tỷ lệ lao động trở lại làm việc, gắn bó với các doanh nghiệp khá đông đủ. Ông Phạm Bách Tùng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiên Hoàng chia sẻ: Năm 2024, chúng tôi đã đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc và nghiên cứu tạo ra dòng sản phẩm gạch ceramic có độ mỏng, nhẹ, chất lượng cao hơn so với trước và so với các sản phẩm trên thị trường đã giúp sản phẩm gạch men của Mikado có sức cạnh tranh tốt khi thâm nhập thị trường quốc tế. Nhờ vậy, Mikado có sự bứt phá xuất khẩu với kim ngạch đạt hơn 30 triệu USD trong năm 2024. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2025, chúng tôi huy động mọi nguồn lực và thi đua đẩy mạnh sản xuất ngay từ những tháng đầu năm, trong đó tập trung cho xuất khẩu với các thị trường chủ lực như châu Âu, châu Mỹ, châu Á.

Hiện nay, huyện Tiên Hải có 3 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.000ha, thu hút nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, sản phẩm có thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc

tế. Toàn huyện có gần 500 doanh nghiệp và hơn 11.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động với mức lương bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Năm 2024, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt hơn 15.781 tỷ đồng, tăng hơn 9,6% so với năm 2023. Theo ông Bùi Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Năm 2025, huyện phấn đấu mức tăng trưởng ngành công nghiệp đạt từ 23% trở lên so với năm 2024. Để đạt mục tiêu đó, ngay từ đầu năm, huyện có nhiều giải pháp thiết thực phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, huyện đã tổ chức đi thăm, động viên các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn, trong đó đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục duy trì hiệu quả sản xuất, tăng doanh thu, bảo đảm việc làm ổn định, thu nhập, đời sống cho người lao động. Huyện sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất các thủ tục pháp lý tạo hành lang để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuận lợi nhất. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; tăng cường phối hợp, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm về công nghiệp để sớm đi vào hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực sản xuất công nghiệp; tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tiếp thu sản phẩm; có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng lao động.

TRẦN TUẤN

Với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 2.500 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình là một trong những dự án ưu tiên đầu tư tạo tiền đề xây dựng, hình thành, phát triển Khu kinh tế thời gian tới. Đến nay, các địa phương, đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào sử dụng.

Có mặt tại công trường thi công tuyến số 3 của dự án, chúng tôi cảm nhận rõ không khí, khẩn trương của hàng trăm kỹ sư, công nhân. Trong 4 tuyến của dự án, tuyến số 3 có chiều dài lớn nhất với 13,07km chạy theo trục phía Nam Khu kinh tế Thái Bình, đoạn từ đường ven biển đến quốc lộ 37B qua địa phận 2 huyện Kiến Xương và Tiên Hải. Ông Hoàng Đình Hiếu, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang - nhà thầu thi công tuyến số 3 cho biết: Nhà thầu đã hoàn thành đào nền đường, xử lý nền đường yếu, hiện đang thi công đắp lớp kết cấu tiếp theo, thi công các hầm chui, cầu cống ngang đường, khối lượng hoàn thành ước đạt gần 60% giá trị hợp đồng.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đến nay tiến độ chung của cả 4 tuyến đang triển khai đều đáp ứng được kế hoạch đề ra. Ngay từ ngày 8 tháng Giêng, tất cả các tuyến đều đã thi công trở lại. Tuy nhiên, dự án đang vướng mắc về mặt bằng tại các nút giao và mặt bằng nhận bàn giao không liên tục, một số trường hợp hộ dân chưa được giải phóng mặt bằng nằm xen kẽ trong các đoạn đã giải phóng mặt bằng; ngoài ra, trên các tuyến 1, 2 và 5 còn hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông) chạy dọc hoặc cắt ngang tuyến chưa được đi dõ ảnh hưởng lớn đến việc thi công. Đối với diện tích mặt bằng đã được bàn giao, Ban đã chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Đối với phần diện tích đất ở còn lại, Ban cũng đã đề nghị chính quyền địa phương phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao để bảo đảm kế hoạch đề ra.

Một dự án trọng điểm đang được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2025 là dự án tuyến đường bộ ven biển. Ông Bùi Châu Bình, Trưởng phòng Điều hành dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết: Dự án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 192/QĐ-TTg, ngày 20/1/2025. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án trên 4.800 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 1.100 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác gần 2.650 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư BOT gần 1.090 tỷ

Khí thế thi công các công trình, dự án trọng điểm

Thiết thực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm các công trình, dự án có tính động lực, đột phá về hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, nhà thầu các dự án giao thông, xây dựng trọng điểm đã đồng loạt ra quân thi công với khí thế sôi nổi, quyết tâm...



Thi công dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Tiên Hải.

đồng. Nhà thầu đang nỗ lực tổ chức thi công, công tác thi công đạt trên 80% khối lượng công việc theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án. Trong đó, các hạng mục cầu trên tuyến đã cơ bản hoàn thành, đang thi công hoàn thiện một số hạng mục còn lại như lan can, điện chiếu sáng, lớp phủ mặt cầu, tú nón chân khay... Phần đường đã thi công đắp cát K90 được 29,9/30,37km, đắp cát K95 được 26,4/30,37km, đắp cát K98 được 18,77/30,37km, rải cấp phối đá dăm lớp dưới được 17,57/30,37km, rải cấp phối đá dăm lớp trên được 4,5/30,37km. Ông Vũ Văn Toàn, phụ trách thi công, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh cho biết: Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ dự án sau khi được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, ngay từ ngày 6 tháng Giêng, nhà thầu thi công dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh đã huy động nhân lực, phương tiện, vật tư, máy móc để gấp rút thi công trên toàn tuyến.

Quản lý dự án đã tập trung mọi nguồn lực để làm tốt công tác quản lý các dự án đầu tư được UBND tỉnh giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm 2025, năm nước rút hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục làm tốt chức năng quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án phát triển hạ tầng giao thông được UBND tỉnh giao. Từ ngày 6 - 8 tháng Giêng, toàn bộ nhà thầu thi công các dự án trọng điểm khác như

đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đường từ thành phố đi cầu Sa Cao... đồng loạt ra quân thực hiện các hạng mục theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Tại các công trường thi công dự án giao thông trên toàn tỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu đều tập trung huy động nhân lực, thiết bị, máy móc triển khai thi công ngay sau Tết với mục tiêu bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NGUYỄN THỜI



Thi công hạng mục cầu sông Gốc thuộc tuyến số 3, đường trục kết nối.

Tất bật vụ đào, quất mới

Ngay từ những ngày đầu xuân, nông dân các làng trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh lại hối hả, khẩn trương bắt tay vào vụ mới. Sau Tết Nguyên Đán, tranh thủ thời tiết ấm áp, gia đình ông Trương Văn Đăng, 69, ở

phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đón sức vào vụ sinh vườn, làm đất và bắt đầu thu gom những gốc đào cho thuê trước Tết về trồng, chăm sóc. Ông Đăng cho biết: Gia đình tôi chuyên trồng đào cổ Mộc Châu trên 7 năm tuổi. Vụ

đào trước có khoảng 400 gốc đào nhưng bảo số 3 gần ngập úng dài ngày thiệt hại khoảng 100 gốc đào. Tết Nguyên Đán Ất Tỵ vừa qua, gia đình tôi vừa bán vừa cho thuê 300 gốc đào với giá từ 7 - 15 triệu đồng/gốc. Ngay sau Tết, tôi bắt đầu thu

gom các gốc đào đã cho thuê về lại vườn, cắt tỉa cành, làm đất mới, trồng lại và bắt đầu chăm sóc để năm sau phục vụ người dân chơi Tết. Tôi đã đầu tư gần 100 triệu đồng tiền đất và mua giống mới từ Sơn La chuyển về, bên cạnh những gốc đào từ vụ trước được hồi sinh, chuẩn bị vụ mới chỉ mong thời tiết thuận lợi để cây sinh trưởng, phát triển tốt, vụ đào năm sau thắng lợi.

Cũng giống như các hộ trồng đào tại làng đào Sa Cát, trên các cánh đồng trồng đào tại xã Minh Tân (Đông Hưng), bà con nông dân cũng tất bật chuẩn bị cho vụ đào mới, người trộn đất, người trồng cây, người cắt tỉa cành, người rắc vôi bột ngăn mầm bệnh phát sinh từ đất. Ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Toàn xã có trên 70ha diện tích, thu hút hơn 800 hộ tham gia trồng đào, là nguồn thu nhập chính, giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu. Vụ đào Tết 2025, mặc dù chịu ảnh hưởng của bão số 3 song đào Minh Tân vẫn bảo đảm về chất lượng khi cung cấp ra thị trường, giá bán cao hơn so với năm ngoái khoảng 20%.



Người dân trồng đào phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cắt tỉa cành đào chuẩn bị trồng vụ mới.

Theo ước tính, doanh thu vụ đào Tết của xã đạt hơn 40 tỷ đồng. Thời gian này, nông dân đang tập trung trồng đào vụ mới, giá đào giống tại các vườn cũng cao hơn so với năm ngoái 30%, ước tính tiến giống mới một sào đào khoảng 4,5 - 5 triệu đồng. Ngay sau Tết, HTX đã tuyên truyền xã viên tập trung trồng hết diện tích và trồng trong khung thời vụ tốt nhất, đồng thời HTX tiến hành kiểm tra thường xuyên hệ thống tưới, tiêu để bảo đảm nguồn nước chăm sóc cây đào trong thời tiết hanh khô, ít mưa.

Cùng với trồng đào vụ mới, thời điểm này, nông dân ở "thủ phủ" quất cảnh Đông Hòa (thành phố Thái Bình) cũng bận rộn về sinh vườn, làm đất, đào hố chuẩn bị xuống giống. Theo kinh nghiệm của các hộ trồng quất lâu năm, ngay từ trước Tết, nhiều hộ đã gom đất về, thường là đất phù sa sông Hồng, phơi ải một thời gian, sau đó mới đập nhỏ trộn cùng phân hữu cơ ủ trước khi đem trồng, bón cho cây. Sau Tết, các nhà vườn đã rắc vôi bột khử nấm, bệnh trên nền đất canh tác cũ, làm đất phải thật cẩn thận, là khâu quan trọng trước khi xuống giống, đất màu mỡ, đủ dinh dưỡng, không mầm bệnh giúp cây sinh trưởng

và phát triển tốt. Ông Hà Mạnh Hiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hòa cho biết: Toàn xã hiện còn trên 70ha trồng quất, Tết 2025 vừa qua doanh thu từ quất cảnh khoảng 60 tỷ đồng, giá quất tăng so với năm ngoái 15 - 20%. Hội Nông dân xã tuyên truyền, vận động người dân sớm về sinh vườn, tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống giống, hỗ trợ bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc để cây quất phát triển tốt, đậu quả đúng dịp, bảo đảm chất lượng phục vụ thị trường Tết năm tới.

Với kinh nghiệm nhiều năm, các nhà vườn trồng đào, quất cảnh đều biết cách để cây phát triển theo ý muốn. Tuy nhiên, năm nay thời tiết khô hạn, ít mưa nên việc chăm sóc đào, quất vụ mới gặp khó khăn hơn. Đối với cây đào, do không có mùa xuân nên khi ghép mắt đào cây phát triển không nhanh như mọi năm. Đối với cây quất, cần chú ý đến lượng nước, tránh cây bị thiếu nước, chột rễ, vàng lá. Năm 2025 nhuận tháng 6 nên để giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt cũng như ra hoa, đậu quả đúng dịp, ngay từ bây giờ người dân đã phải tính toán và chú trọng đến khâu tỉa cành, tưới nước, bón phân sao cho cây thu hoạch đúng dịp Tết.

HÀ THUYẾT



Người trồng đào xã Minh Tân (Đông Hưng) làm đất chuẩn bị cho vụ mới.